

แอบเปิดรีสอร์ททับลานอีก ใช้เขมรคุ้มกันลักตัดพะยุง

อุทยานฯทับลานลุย
ตรวจพื้นที่ป่า พบ
รีสอร์ทถูกสั่งทุบทิ้ง
แอบซ่อมเปิดบริการ
ลูกค้า (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ทับลาน

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน (พื้นที่รอยต่อ จ.ปราจีนบุรี-นครราชสีมา) กล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยข้างเคียงคือ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และกำลังชุดอพพร. อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี รวมกำลังมากกว่า 50 นาย ปลอยแถวตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ตามแผนการป้องกันการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ำ และฟื้นฟูสภาพป่า โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเดินเท้าป้องกันปราบปรามการบุกรุกของรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ และพรานไม้ลักลอบตัดไม้พะยุง การแผ้วถางป่า เผาป่าเผาไร่ เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

จากผลลาดตระเวนทางอากาศ พบว่าในพื้นที่ของรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีข้อหารุกป่าไปก่อนหน้านี้ ยังคงเปิดบริการให้ลูกค้ามาเที่ยวพักผ่อนในหลายที่ และบริเวณบ้านเรือนที่บุกรุกผืนป่าทับลานเดิม มีการพลิกพื้นที่ดินในการปลูกไผ่มันสำปะหลังหลายแห่ง ขณะที่รีสอร์ทหุบที่ถูกหรือทุบไปแล้วบางส่วน อาทิ บ้านทะเลหมอกรีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเพื่อเปิดบริการอีกครั้งเช่นกัน

"การดำเนินการต่อไปจากนี้ สำหรับพื้นที่ของทับลานที่มีการครอบครองของนายทุน ไม่ว่าจะ เป็นรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ บ้านเรือนที่รุกล้ำผืนป่าส่วนที่มีการบุกรุกเพิ่มเติมหรือแผ้วถางจะต้องถูกจับกุม ส่วนจับกุมไปแล้วและรื้อถอนถูกทุบไปทีละส่วนนั้น จะปรึกษากับทางกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อหาทิศทางดำเนินการขึ้นกับนโยบายผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งการ สำหรับพื้นที่ใหม่ที่จะมีการบุกรุกเราต้องอาศัยการดูทางอากาศ ถ้าพบมีการบุกรุกพื้นที่อุทยานจะเข้าไปดำเนินคดีเช่นกัน" นายเทวินทร์กล่าว

นายเทวินทร์กล่าวว่า ส่วนสถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จากการข่าว ทราบว่าชาวบ้านและนายทุนรวม 3 กลุ่มใหญ่ในพื้นที่ฝั่งของ จ.ปราจีนบุรีบุกรุกเข้าไปในผืนป่าทับลาน พร้อมจัดให้มีกำลังชาวกัมพูชาและอาวุธปืนสงครามอาทัก และวัตถุระเบิดคุ้มกันในการป้องกันการจับกุม หรือป้องกันกลุ่มอื่นปล้นชิงไม้พะยุงกันเองด้วย พร้อมกันนี้ยังมีการนำระเบิดมือและกับดักระเบิดป้องกันการเข้าจับกุมไม้พะยุงที่ตัดกองไว้แล้วด้วย โดยกลุ่มพรานตัดไม้พะยุงขณะนี้ออกจากป่าแล้ว 1 กลุ่ม แต่ยังมีอีก 2 กลุ่ม ใช้วิธีการฝังตัวเองตัดไม้พะยุงในป่า เมื่อตัดแล้วสะสมทิ้งไว้ตามจุดรอการชักลากขนย้ายลงพื้นล่างส่งขายต่อไป และมีกำลังติดอาวุธชาวกัมพูชาคุ้มกันอาศัยการส่งเสบียงจากพื้นล่างขึ้นไปสนับสนุนในแต่ละครั้งเป็นชาวบ้านแถบ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

"เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะร่วมกับ อพพร.ใช้การเดินเท้าสำรวจตรวจสอบ หากพบจะดำเนินการตรวจยึดจับกุมต่อไป การเดินเท้าจะเน้นลาดตระเวนแหล่งที่เป็นแหล่งไม้พะยุงหนาแน่นในแถบทางขึ้นอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้าน ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ใกล้กันกับพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมงในโครงการพระราชดำริ และต่อเนื่องในพื้นที่ จ.นครราชสีมา บริเวณบ้านคลองบอน ซึ่งการเดินเท้าเข้าเป้าหมายลาดตระเวนในป่าใช้เวลา 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายป่าไม้ในท้องที่อุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดาต่อไปถึงที่สุด แม้จะเสี่ยงการปะทะกับกองกำลังติดอาวุธต่างชาติก็ตาม" นายเทวินทร์กล่าว